



# Tenaris

## นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Tenaris มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ด้วยการรวมเอาหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติในธุรกิจของ Tenaris ทั่วโลก

Tenaris ชี้แจงให้ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อ รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้า การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่ Tenaris ดำเนินกิจการและธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเชิงบูรณาการของ Tenaris และเป็นสิ่งสำคัญที่ Tenaris มุ่งเน้นทั่วทั้งองค์กรเพื่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างเปิดเผยและมีความโปร่งใส

การจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงในการทำงานเป็นพื้นฐานสำคัญที่ได้รับการบูรณาการเข้ากับทุกระบวนการทางธุรกิจของ Tenaris

ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่และการตัดสินใจที่จะทำให้ Tenaris บรรลุความเป็นเลิศในผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสำเร็จของการดำเนินงานทางธุรกิจ

Tenaris มุ่งมั่นสัญญาที่จะให้การฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคน ให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างการจัดการของ Tenaris ให้มีความแข็งแกร่ง ผ่านความเป็นมืออาชีพและการมีทักษะในการจัดการที่ดีมีความทันสมัย ดูแลสนับสนุนให้มีความหลากหลายในองค์กร เน้นการประเมินผลพนักงาน การสร้างแรงจูงใจและมีการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางจริยธรรมที่ดีในประมวลจรรยาบรรณของ Tenaris

### ไม่มีอะไรที่มีความสำคัญไปกว่า อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของทุกคนที่ทำงานให้กับ Tenaris และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Tenaris

การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งหลายเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้และต้องได้รับการป้องกันการดำเนินงานอย่างปลอดภัยต้องเป็นเงื่อนไขในการจ้างงาน

### คุณภาพเป็นความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจของเรา

ข้อกำหนดความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าของเราต้องได้รับตอบสนองด้วยความพึงพอใจ

เราจะบรรลุการสร้างความแตกต่างด้วยผลการปฏิบัติการที่เป็นเลิศและการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อถือได้ในด้านคุณภาพ

### เรามุ่งมั่นสัญญาที่จะพัฒนาธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว

ด้วยการดำเนินการป้องกันการเกิดมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลจากการปฏิบัติการของ Tenaris ให้เหลือน้อยที่สุดและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

Tenaris ตระหนักถึงความสำคัญของการนำนโยบายเหล่านี้ ไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ตั้งแต่ผู้ส่งมอบถึงลูกค้าและการนำผลิตภัณฑ์ของ Tenaris ไปใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อตกลงในข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ Tenaris ให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในกิจการที่ Tenaris ดำเนินงานอยู่

Tenaris ได้สื่อสารนโยบายนี้ไปทั่วทั้งองค์กร ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำระบบการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ การวัดผลและการทบทวนวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการดังกล่าว

Tenaris จะดำเนินการให้นโยบายนี้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยการนำระบบการจัดการไปปฏิบัติ รักษาให้คงไว้และดำเนินการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

กรกฎาคม 2557

เปาโล ร็อคคา  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

[www.compliance-line.com](http://www.compliance-line.com)

